

ย่ำผู้บริหารสภ.เกษตรสมบูรณ์ พัฒนาการบริหารธุรกิจเข้มแข็ง

ชัยภูมิ: สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และเสนอแผนการดำเนินงานในปีบัญชีใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ จำกัด จังหวัดชัยภูมิ

นายสมทรง นาคศิริศิลป์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ จำกัด กล่าวว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ ณ วันสิ้นปีบัญชี มีสมาชิกจำนวน 306 คน ทุนดำเนินงาน 1,187,945.07 บาท ดำเนินธุรกิจให้บริการสมาชิก 3 ด้าน ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 17,825,781 บาท มีกำไรสุทธิ 279,583.24 บาท โดยความสำเร็จของสหกรณ์ฯ เกิดจากความร่วมมือของสมาชิก ได้ตระหนักในการมีนัยทางการเงิน

ณ สิ้นปีบัญชีสหกรณ์ไม่มีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือ สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามกำหนดทั้งจำนวน

ด้าน นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สหกรณ์ฯ ดำเนินงานโดยยึดถือความต้องการของสมาชิกเป็นส่วนใหญ่ ดำเนินธุรกิจต้องสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของสมาชิก นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราเป็นหลัก ประกอบกับราคายางพารามีปัจจัยที่เป็นผลกระทบด้านราคา และคู่แข่งทางการตลาดซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อรายได้ของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จึงต้องเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบดังกล่าว อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแนวทางการบริหารธุรกิจให้สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สหกรณ์ฯ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืนในการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกตลอดไป



การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand

ความเป็นมาของการยางแห่งประเทศไทย (ยกท.)

การยางแห่งประเทศไทย (ยกท.) เกิดจากการรวม
3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง โดยมีพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้ประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

มีวัตถุประสงค์ให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลาง
รับพิชชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ
อย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา และดำเนินการให้ระดับ
ราคายางมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกแทน
และการปลูกใหม่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ
การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด
การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
บริหารงานโดย คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย

67/25 ถ.บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 0-2433-2222 www.rubber.co.th

‘สปท.’เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาราคายาง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธาน กมธ.ทำหน้าที่ประธานได้พิจารณารายงาน เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปแก้ไขปัญหาเสถียรภาพราคายางพาราอย่างยั่งยืนและรุ่ง พ.ร.บ. ควบคุมยาง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...” โดยปัญหาของราคายางพาราที่ผ่านมาจะเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งเป็นผลจากการพึ่งพิงการส่งออก ตลอดจนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบถึงสำเร็จรูปในสัดส่วนที่สูง ส่วนแนวโน้มและทิศทางการราคายางพารา ปัจจุบันราคายางพาราลดลงมาก ควรมีการทบทวนแก้ไข พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน อีกว่า ทั้งนี้ กมธ.เศรษฐกิจมีข้อเสนอแนะ 5 ข้อคือ 1. การปฏิรูปสถาบันวิจัยยางพารา ควรครอบคลุมถึงเรื่อง การวิจัยและพัฒนายางพาราทั้งระบบ ให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายางพารา 2. ควรมีการ

กำหนดการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่สงวนหวงห้าม การควบคุมพื้นที่ปลูกและแนวทางแก้ไขปัญหาคัดเงิน 3. ควรมีมาตรการในการแทรกแซงกลไกราคาในตลาดกระดาษลวงหน้าในต่างประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ 4. ควรมีมาตรการบริหารจัดการข้อมูลด้านยางพาราทั้งระบบ 5. ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางพารา โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า ภายในระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี จะก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาทางพาราทั้งระบบได้อย่างไร.

ถนนยางพารา 37 สาย ชายแดนใต้ ใกล้เสร็จ



พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเสนอโครงการก่อสร้างถนน 37 เส้นทางในพื้นที่ 37 อำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในปีงบประมาณ 59 โดยนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างด้วยนั้น รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 1,056 ล้านบาท ในโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนชั่วคราวรวม 37 เส้นทางดังกล่าว ระยะทาง 148.14 กม. ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง 127 กม. ใช้ยางสดเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างประมาณ 812.9 ตัน ขณะทหารช่างจากพื้นที่กองทัพภาคที่ 1-4 และกรมการทหารช่างได้เร่งก่อสร้างจนคืบหน้าไปมากหลายเส้นทางก่อสร้างปรับปรุงเสร็จแล้ว โดยทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

พ.อ.ยุทธนาม กล่าวต่อว่า พล.ท.วิวรรณ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ทั้ง 37 เส้นทางแล้ว ให้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ นำยางพาราใช้เป็นส่วนผสมในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนสำหรับถนนแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพาราจากการวิจัยและทดสอบพบว่าจะทำให้ถนนทนทานและยืดอายุการใช้งานมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศด้วย.

พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเครื่องชั่ง

จ่อลุยจุดรับซื้อขายพารา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันก่อนเจ้าหน้าที่จากศูนย์ชั่งตวงวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักชั่งตวงวัดกระบี่เขต 3-6 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเครื่องชั่งตวงวัดในตลาดสดเทศบาลนครศรี เพื่อเป็นการป้องกันพ่อค้าแม่ค้าเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค เมื่อซื้อสินค้าต้องได้สินค้าครบตามเครื่องชั่ง ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจเป็นประจำทุกปี โดยเจ้าหน้าที่จะใช้คู่มือหลักมาตรฐานมาซึ่งบ่งบอกเครื่องชั่งของพ่อค้า แม่ค้า ซึ่งจำหน่ายสินค้าทุกประเภท เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล หักสด ของแห้ง เป็นต้น และห้ามใช้เครื่องชั่งที่มีเข็มชี้ด้านเดียว ห้ามหักเข็มชี้หรือถ่วงน้ำหนัก ห้ามใช้วัสดุอื่นหรือน้ำส้มมาปนเปิดหน้าปิดด้านหลังไว้ ห้ามวางสินค้าของตนบังหน้าปิด ห้ามใช้เครื่องชั่งสปริงโดยไม่ตั้งเข็มชี้หรือถ่วงน้ำหนักของหน้าปิดทั้งสองด้านให้ตรงเลขศูนย์ ห้ามใช้เครื่องชั่งสปริง

ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ และให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องชั่งว่าได้มาตรฐานจะติดสติ๊กเกอร์ผ่านการรับรองของสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2559 เป็นเครื่องหมายรับรองที่มีตราครุฑไว้เพื่อให้ผู้บริโภคสบายใจว่าไม่ถูกเอาเปรียบแน่นอน

ด้าน นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเครื่องชั่งตวงวัดของเจ้าหน้าที่นั้นจะมีการลงพื้นที่ตรวจเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้

บริโภคซื้อสินค้าได้ครบตามจำนวน ไม่ถูกเอาเปรียบ เอาเปรียบ ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พบว่าเครื่องชั่งตวงวัดไม่ได้มาตรฐานจะนำไปทำลายทันที อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครศรีมากกว่า 100 ราย เบื้องต้นพบเครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นแบบเครื่องชั่งสปริงชนิดรุ่นเก่าที่เข็มไม่เที่ยงตรงเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดห้ามใช้ทันที จำนวน 2-3 ราย นอกจากนี้ยังพบว่าพ่อค้าแม่ค้าบางรายไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า ทางเจ้าหน้าที่จึงได้คัดเตือนพ่อค้าแม่ค้าให้ติดป้ายราคาของสินค้าให้ชัดเจน อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเด็ดขาด และหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดตามตลาดสด ตลาดนัด รวมถึงลานเทปส้มจุดรับซื้อขายยางพาราในจังหวัดกระบี่ต่อไป.

สหกรณ์การเกษตรพนมวงค์ จำกัด



ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์



สหกรณ์การเกษตรพนมวงค์ จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก โดยสหกรณ์ฯ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรสหกรณ์ฯ

เน้นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ฯ จึงได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

สหกรณ์ฯ เกิดจากกลุ่มซึ่งจัดตั้งตามหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2513 ชื่อ **“กลุ่มควนน้อยพัฒนา”** สมาชิก 67 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือกันในการจัดหาปุ๋ยมาใช้ในการเกษตร ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2516 ชื่อ **“กลุ่มเกษตรกรทำนาพนมวงค์”** มีสมาชิกวันจดทะเบียนจำนวน 82 คน จากนั้นได้จดทะเบียนแปรสภาพจากกลุ่มเกษตรกรทำนาพนมวงค์ เป็น **“สหกรณ์การเกษตรพนมวงค์ จำกัด”** เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2523 ถึงปัจจุบัน

สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวม ได้แก่ ข้าวเปลือก (ข้าวสังข์หยด) และน้ำยางสด ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ข้าวสาร อาหารสัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องเขียนแบบพิมพ์ และธุรกิจปั้มน้ำมัน

ธุรกิจที่โดดเด่นของสหกรณ์ฯ ได้แก่ การรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก สหกรณ์ฯ จะให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป เกวียนละอย่างน้อย 50 บาท โดยบริการรับซื้อถึงที่ ตลอดทั้งปี ขณะที่ยางแผ่นดิบ และเศษยาง รับซื้อ ณ ที่ตลาดกลางของสหกรณ์ฯ และเปิดรับซื้อทุกวัน

สำหรับกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจของสหกรณ์ฯ ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้การรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก กระบวนการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป กิจกรรมเรียนรู้การรวบรวมผลผลิตยางพาราการคัดคุณภาพยางพารากระบวนการเปิดรับซื้อยางพาราและกิจกรรมเรียนรู้ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เพื่อเรียนรู้ระบบการตลาด และการสร้างเครือข่าย



วงล้อเศรษฐกิจ

ราคายางทรงตัว 1-2 ปี

ราคายางพาราแผ่นดินที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุด 180 บาท/ก.ก. ในช่วงเดือนก.พ. 2554 ลงมาสู่ระดับ 41-47 บาท/ก.ก. ในปัจจุบัน (มี.ค. 2559) จะเห็นว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ราคายางพาราลดลงกว่า 5 เท่าตัว

ประเมิน แนวโน้มราคายางพาราจะทรงตัวใกล้เคียงระดับปัจจุบันไปอย่างน้อย 1-2 ปีข้างหน้า ด้วยเหตุผล 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้

ปัจจัยแรก คือ ปริมาณความต้องการใช้ โดยยางพาราส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อ ซึ่งจะเติบโตตามอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ บริษัท IHS Automotive คาดว่ายอดขายรถยนต์โลกในปี 2559-60 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.0-4.0% ต่อปี คาดว่าจะส่งผลทำให้ปริมาณความต้องการใช้ยางพาราโลกขยายตัวประมาณ 3.0-3.5% ต่อปี

ปัจจัยที่สองคือ ปริมาณการผลิต สถาบัน International Rubber Study Group (IRSG) คาดว่าปริมาณผลิดยางพาราจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 4.0-4.2% ต่อปีในช่วงปี 2559-60 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะมาจากขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราของอินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และอินเดียเป็นหลัก

ปัจจัยที่สาม คือ ปริมาณสต็อกยางพารา จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอันมีสาเหตุหลักมาจากการขายพื้นที่เพาะปลูกของผู้ผลิตนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

ปัจจัยสุดท้าย คือ ราคายางสังเคราะห์ จะทรงตัวในระดับต่ำตามราคาน้ำมันดิบโลก

เมื่อประเมิน 4 ปัจจัยหลักที่กระทบราคายางพาราใน 1-2 ปีข้างหน้า ทิศทางราคายางพารายังคงมีปัจจัยกดดันให้ทรงตัวใกล้เคียงกับระดับปัจจุบัน โดยคาดว่าราคายางพาราแผ่นดินในประเทศเฉลี่ยจะอยู่ที่ 45-50 บาท/ก.ก.

ประเมินว่า ทิศทางราคายางพาราที่อยู่ในระดับนี้ ผลกระทบทางลบส่วนใหญ่จะตกแก่ “ชาวสวนยางพารา” เนื่องจากมีต้นทุนการเพาะปลูกยางพาราเฉลี่ย 65 บาท/ก.ก. ซึ่งจะทำให้ชาวสวนยางมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าราคาที่คาดว่าจะขายได้ ทำให้มีแนวโน้มต้องเผชิญกับการขาดทุน

ในขณะที่ “ผู้ค้าผู้ส่งออก” มองว่าผลกระทบกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับการบริหารสต็อกยางพาราที่รับซื้อมา หากมีการจัดการสต็อกที่รับซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาผลกระทบลงได้


ด้านผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ ล้อรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ฯลฯ ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง เนื่องจากการผลิตใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีสูง มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า จึงทำให้ราคาขายของสินค้าไม่ลดลงตามราคาวัตถุดิบยางพารา

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี

ราคายาง

ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 หน่วย : บาท/กก. ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ชนิด มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559 กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา				
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น	มิถุนายน 2559	กรกฎาคม 2559	กรุงเทพฯ	สงขลา
ชั้น 1	64.20	63.95	64.40	64.15
ชั้น 2	63.60	63.35	63.80	63.55
ชั้น 3	63.05	62.80	63.25	63.00
ชั้น 4	62.75	62.50	62.95	62.70
ชั้น 5	62.30	62.05	62.50	62.25
ยางแท่ง				
STR5L	68.00	67.75	68.20	67.95
STR20	54.50	54.25	54.70	54.45
น้ำยางชั้น 60%	43.50	43.25	43.70	43.45
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางสามหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 3 พฤษภาคม 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที 3 พฤษภาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 56.80 บาท ปรับลดลง 1 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 65.00 บาท ปรับลดลง 56 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 64.87 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 33 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 63.06 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 77 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 62.65 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 29 สตางค์ ยางคัทดีง กิโลกรัมละ 49.55 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 42 สตางค์ สถานการณ์ราคายางประจำวัน มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 30,000 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 60 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 57.62 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 66.64 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 38 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ปิดทำการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : ชลิตา กลิ่นเซย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>